

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

DOD - อาการบางอย่าง มันฟ้อง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

แล้วถ้าเข้าไปดูทรงกราฟของหุ้น DOD ก็อาจจะเรียกว่า อยู่ระดับที่ลงมาต่ำมาก ๆ แล้วเหมือนกัน ไม่ว่าจะมัสตอรีอะไรหนุนหรือไม่ แต่ราคานี้ นับว่ายังน่าสนใจ แถมนักเล่นที่ดูแล้ว น่าจะมีอะไรดี ๆ ซ่อนอยู่หรือเปล่า... แต่เอาเป็นว่า อาการมันฟ้อง แล้วกราฟดูดี ก็ต้องมีสิ่ง ๆ บ้างสะ เรียกว่า เล่นบาดตาแบบนี้ ก็ต้องจับตา หรือ แอบเข้าไปเก็บกับเข้าไว้เสียหน่อยก็ดีนะ... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index เนี่ย ก็อย่างที่เห็นเมฆกล่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั่นแหละ ถ้ามันยังไม่ซัด หรือ ยังไม่เลือกที่จะเอาขึ้นหรือลง ทางที่ดี ก็นั่งรอ หรือ เมื่อแนวโน้มซัด ๆ แล้วซัด(?)ตาม ก็ไม่สาย... แต่อย่าลืมนะว่า ถ้ายังแกว่งอยู่ในระดับนี้นาน ๆ ไป รูปแบบของ Price Pattern ที่ดูเหมือนจะดี อาจจะกลายเป็นมีความหมายน้อยลงไปเรื่อย ๆ ได้... จริง ๆ ต้นสัปดาห์นี้ ต้องขึ้นแล้วนะ ซึ่งวันวาน เล่นลง (ลบ) ก็เข้ากันว่า เล่นขึ้นสลับลงกันมาต่อเนื่อง ดังนั้น อย่างที่ว่า ถ้าวันนี้ จะเล่นบวก ก็ควรจะบวกให้ได้เยอะ ๆ หรือ บวกจนผ่านแนวต้านที่ระดับ 1690-1695 ไปให้ได้ แม้ว่าจะไม่ได้ แต่วันนี้เล่นบวก พรุ่งนี้ ก็ควรจะเล่นบวกต่อให้ได้ จึงจะมีหวังได้ ไม่นั่นนะ อะไรต่าง ๆ ที่หลาย ๆ ท่านหวังไว้ (เหนือเมฆไม่ได้หวังนะ) อาจจะไม่เป็นไปตามที่หวังเลยก็ได้นะ แล้วก็อย่างที่กล่าวอีกนั่นแหละ การลงจะเป็นอีกหนึ่งขา ของคลื่น 4 จากระดับแถว ๆ นี้ ถือว่าไม่แปลกนะ หลาย ๆ ท่าน ก็จะหาเหตุอะไรซักอย่าง ที่จะอยากให้ตลาดขึ้น... ช่วงนี้ จะมีอะไรได้ นอกจากขึ้นมารอการเลือกตั้งทั่วประเทศไทย แต่มั่นใจได้เหมือนในอดีตหรือ บางอย่าง มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะ

ดูตามเกม...

จริง ๆ ระยะหลัง ๆ นี้ เกมของหุ้นในตลาด เริ่มจะเห็น เพนนี่สต็อก มีอาการดีหลาย ๆ ตัวเลยนะ หมายถึงหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า 1 บาท นั่นแหละ รวมไปถึง หุ้นต่ำกว่า 10 บาทด้วย

แนวรับ : ... 5.70-5.50 ต่ำกว่า 5.40 อาจจะไม่สวย

เป้าหมาย : ... 7.00-7.50 หรือ อาจจะทำหวัง 8.00

Price Chart...(DOD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น DOD... ลงมาก่อนหน้านี้ ลึกเอามาก ๆ จนน่าสนใจ ซึ่งถ้าดูที่สัญญาณของ Indicator ก็ดูแล้ว ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นจริง ๆ อาจจะมีการขึ้นแรง ๆ หรือ เป็นรอบ Rebound แบบยาว ๆ ได้ซักรอบ แม้ว่าตามรูปของแนวโน้มหลัก จะยังเป็นขาลงอยู่ก็ตาม แต่เราจะเห็นมีการผ่านแนวต้านที่มีนัยสำคัญ ของการจะ Rebound จริง ๆ ได้ และ เป้าหมายของการขึ้นนั้น ต่อไปจะอยู่ที่ระดับ 8 +/- เลยก็ได้นะ แล้ว เราจะตามไปดูกันตรงนั้นอีกที ถ้าไปถึงได้จริงนะ แล้วถ้าขึ้นได้ที่ระดับ 8.00 นั้น นั่นอาจจะเป็นไปได้ว่า หุ้น DOD มีโอกาสจะกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นจริง ๆ ได้ในระยะต่อไป... ดังนั้น เรา ก็เล่นไปตามรอบ เล่นไปตามรูปแบบการแกว่งตัวที่ละขึ้น